

quần cõ a Hõ i...



Những chùm quýt mùa đông

Vĩnh Hòa hiện có một trường THCS khang trang, được chú trọng gia tăng năm 2008; hai đội m trờng nghiệp vụ học thoáng rộng, kiên cố; hai đội m trờng nghiệp vụ giáo viên được đầu tư xây mới. Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Văn Phúc phấn khởi: "Năm năm qua, tôi đi thi vào 3 trường THPT trường huyện Ba Tri luôn đạt mức cao; học sinh được tốt nghiệp THCS giỏi với mức 100%".

Gia đình hiện học ở Vĩnh Hòa xuất hiện thêm nhiều. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Vĩnh Viễn, Chủ tịch Hội Khuyến học; gia đình ông Mai Văn Ký, Chủ tịch UBND xã; gia đình ông Trần Ngọc Đệ; bà Phan Thị Nhuận. Tất cả đều có đông con em học hành thành tài và đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo ông Chủ tịch xã Mai Văn Ký, tính từ năm 1990 đến nay, toàn xã có nhiều người đi được học và cao, gồm: 7 thạc sĩ, 5 tiến sĩ, trên 120 kỹ sư, công nhân, phần lớn đều làm việc ở ngoài tỉnh, nhiều nhất là TP. Hồ Chí Minh, còn khoảng 20% đang công tác tại địa phương. Đi đầu hình như Tiều sĩ Nguyễn Tấn Mẫn, nguyên Trưởng ban GTVT; Tiều sĩ Nguyễn Ngọc Côn, nguyên Hiệu trưởng trường mầm non địa phương TP. Hồ Chí Minh; Tiều sĩ Lê Thế Cúc, Giảng viên Trường đại học nông nghiệp; Tiều sĩ Đặng Thành Đa, nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện máy miền Nam; và gần đây nhất là Tiều sĩ Nguyễn Văn Hùng, hiện đang giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Bến Tre... Theo thống kê, hàng năm xã Vĩnh Hòa có khoảng 15- 20 người ra trường có bằng đại học và có việc làm ổn định. Ông Mai Văn Ký cho biết, nhờ đẩy lên phong trào hiện học một cách thông minh xuyên, được khuyến khích mà ngày nay trình độ dân trí ở xã Vĩnh Hòa đã được nâng cao, góp phần đưa xã vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Nhiều học sinh có con cái học hành thành đạt, học và cao, qua làm ăn sinh sống ở ngoài tỉnh đã giúp gia đình nhiều người tiến và hiện vượt được nhanh chóng ổn định cuộc sống, xây nhà cửa khang trang. Được thời cũng đã góp phần giảm ngân sách quản lý cho xã tiếp kiệm thời gian quê hương.

Giờ đây, xã nghèo và nghèo khó Vĩnh Hòa đã ngày một thay da đổi thịt, cuộc sống chuyển mình đi lên, không còn cảnh nhọc nhằn vất vả của ông bà ta từng gánh chõu:

Ai về Giồng Giá qua trường

Gặp đám mả luống đất bị bỏ quên!

Xin được nói lời tri ân tất cả những người hiện học, những gia đình hiện học, những nhà hảo tâm đã luôn quan tâm trợ giúp và đồng hành cùng "Làng hiện học" từ trước đến nay. Xin được trân trọng ơn và biểu dương những thầy cô giáo đã trực tiếp giảng dạy cho học sinh được ngày một phát triển, đi đầu hình như các thầy cô: Phan Thanh Tâm, Trần Kim Bình, Nguyễn Hồng Phúc, Trần Văn Tấn, Cao Thế Hùng... Nhiều vị lãnh đạo xã Vĩnh Hòa đã rất tâm huyết, và bởi hiện

kể lại.

Những năm gần đây, trong công tác xây dựng nông thôn mới và giáo dục, xã Vĩnh Hòa đạt được 4 tiêu chí Quốc gia và giáo dục, cụ thể: Quy định 100% phổ cập THCS thì từ năm 2005 xã đạt và giữ vững đến nay; Quy định 100% học sinh tốt nghiệp THCS và 95% thi đậu các Trường Trung học phổ thông hoặc chuyên nghiệp thì xã đạt mức 95,5%; Quy định 85% học sinh tốt nghiệp tú tài thì xã đạt mức 90%; Quy định 75% thanh thiếu niên từ 18- 21 tuổi tốt nghiệp THPT hoặc chuyên nghiệp thì xã đạt mức 80%.

Huấn Thanh Văn

Nguồn: baodongkhai.com.vn